

## ส่วนที่ 2

### บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ในส่วนของบัญชีโครงการ / กิจกรรม ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลจี้ว เป็นโครงการพัฒนาเทศบาลตำบล ที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจี้ว รวบรวมจากโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เฉพาะโครงการที่มีงบประมาณดำเนินการจริง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามกรอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการจัดหมวดหมู่โครงการพัฒนาจำแนกให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลจี้ว

### วัตถุประสงค์บัญชีโครงการ / กิจกรรม

1. เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหาร ดำเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา ตามโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลจี้ว

ดังนั้น ในส่วนของบัญชีโครงการ / กิจกรรม ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลจี้ว เน้นการดำเนินการตามทิศทางของแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การพัฒนาด้านสุขภาพ การพัฒนาด้านการบริหาร ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลจี้ว โดยเทศบาลตำบลจี้ว จะเป็นผู้นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสามปีที่ได้กำหนดไว้แล้ว อีกทั้งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้รับผลสัมฤทธิ์ การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินการในแผนการดำเนินงานนี้ สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนนำไปประกอบการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล การพัฒนาของเทศบาลตำบลจี้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทางคณะกรรมการฯ จึงได้รวบรวมโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี ที่มีงบประมาณในการดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นโครงการ / กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้จริง นำมาบรรจุในแผนการดำเนินงานนี้ รายละเอียดตามโครงการ / กิจกรรม ดังนี้